



ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๔๗/๒๕๖๕

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมโรค ให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเมือง เทศบาลตำบล จังหวัดปลอดบุหรี่ (ตัวแทนประเทศไทย) เพื่อเสนอชื่อเป็นหน่วยงานที่ควรได้รับรางวัลอาเซียนปลอดบุหรี่ (ASEAN Smoke - free Award - ASA) และคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกเมือง เทศบาล ตำบล จังหวัดปลอดบุหรี่ ได้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการได้รับรางวัลอาเซียนปลอดบุหรี่ มีมติเห็นชอบแล้ว กรมควบคุมโรค จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ได้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

จังหวัดกระบี่ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้ควรได้รับรางวัลอาเซียนปลอดบุหรี่ (ASEAN Smoke - free Award - ASA) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๘



ที่ มท ๐๘๑๙.๑/ว ๙๗๐ ๙

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัด

จังหวัดสุพรรณบุรี  
เลขที่ ๗๑๗  
วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖  
เวลา

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคฯ ให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเมือง เทศบาล ตำบล จังหวัดปลอดบุหรี่ (ตัวแทนประเทศไทย) เพื่อเสนอชื่อเป็นหน่วยงานที่ควรได้รับรางวัลอาเซียนปลอดบุหรี่ (ASEAN Smoke-free Award – ASA) ในครั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกเมือง เทศบาล ตำบล จังหวัดปลอดบุหรี่ ได้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการได้รับรางวัลอาเซียนปลอดบุหรี่ มีมติเห็นชอบแล้ว กรมควบคุมโรค จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ได้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้ควรได้รับรางวัลอาเซียนปลอดบุหรี่ (ASEAN Smoke-free Award – ASA) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายกอบชาติ วิเชียรศรี ๐๘-๑๑๗๔-๓๗๓๘

นางสาวสกลสุภา อ่อนสุขใส



ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบเป็นตัวแทนประเทศไทย  
เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้ควรได้รับรางวัลอาเซียนปลอดบุหรี่ (ASEAN Smoke-free Award - ASA)

ตามที่กรมควบคุมโรค โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเมืองเทศบาล ตำบล จังหวัดปลอดบุหรี่ (ตัวแทนประเทศไทย) เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้ควรได้รับรางวัลอาเซียนปลอดบุหรี่ (ASEAN Smoke-free Award - ASA) นั้น

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมือง เทศบาล ตำบล จังหวัดปลอดบุหรี่ เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้ควรได้รับรางวัลอาเซียนปลอดบุหรี่ (ASEAN Smoke-free Award - ASA) ได้พิจารณาและคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการได้รับรางวัลอาเซียนปลอดบุหรี่ มีมติเห็นชอบแล้ว กรมควบคุมโรค จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ได้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิติ หะตานุรักษ์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมควบคุมโรค